



ข่าวสงขลา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา Tel./Fax: 0-7431-2851, 0-7432-1105

www.prsongkhla.com E-mail : prsongkhla@hotmail.com

พ่อเมืองสงขลา เข้ม เคาะประตูร้าน กระตุ้นผู้ประกอบการอาหาร พร้อมใจ ประกอบอาหารคุณภาพ รับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นี้



เย็นวานนี้ (27 ธ.ค. 54) นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้บริหารจังหวัด นายเทศมนตรีนครสงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสมาชิกผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ออก รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ขายอาหารในเขตเมืองสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2555 นี้ ด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้ท่องเที่ยวอย่างสบายใจได้รับประทานอาหารที่อร่อย ถูกหลักอนามัยในราคาที่เป็นธรรม ภายใต้ แนวทางรณรงค์ของจังหวัด ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารที่ ‘สะอาด ราคาถูก ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย’ โดยได้ขึ้นขบวนรถแห่รณรงค์ไปตามย่านชุมชนเก่าแก่ คือ ถนนนางงามซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะมาเที่ยวชม ย่านร้านค้าอาหารริมหาดสมิหลา และย่านอาหารแผงลอยขึ้นชื่อบริเวณถนนทะเลหลวง หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักในนาม “ตลาดควีริท” โดยตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวตลอดถึงประชาชนที่มารับประทานอาหารเป็นอย่างมาก

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เมืองสงขลาซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน ย่านเมืองเก่าโบราณ หรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น หาดสมิหลาที่เลื่องชื่ออยู่แล้ว จึงเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวในเมืองสงขลาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ด้านอาหารการกินเมืองสงขลา ก็ไม่เป็นรองใคร มีจุดเด่นทั้งอาหาร ไทย จีน และอิสลามที่อร่อยและขึ้นชื่อเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประทับใจทั้งในด้านความอร่อยของอาหาร ความสะอาด ถูกหลักอนามัย และในด้านราคาที่เป็นธรรม ในวันนี้ทางจังหวัดสงขลา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ประกอบการขายอาหารในเขตเมืองสงขลา ได้บริการลูกค้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยการผลิตอาหารที่สะอาด ถูกอนามัย และจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วยราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจังหวัดสงขลามั่นใจว่าหากทุกร้านได้ตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันก็จะสามารถสร้างความประทับใจ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะได้ท่องเที่ยวและรับประทาน อาหาร ในแหล่งท่องเที่ยวเขตเมืองสงขลาแห่งนี้ด้วยความสบายใจและเดินทาง มาท่องเที่ยวในเขตเมืองสงขลาอีกในโอกาสต่อ ๆ ไป...